



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โทร. ๐ ๓๘๒๑ ๙๒๓๒

ที่ ขบ ๐๘๓๓/๔๖

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่

เรียน สาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดทำการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสของหน่วยงาน สามารถตรวจสอบได้และมีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ ทำให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดขององค์กร

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอส่งประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่ เพื่อโปรดพิจารณาลงนามและขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ รายละเอียดดังนี้

๑. ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๒. ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่ เรื่อง เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่ ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (Nongyai District Health Office, Chonburi Together Against Corruption) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๓. ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายจักรพล บุญกิตติ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

— ทนพ / วรพจน ๑๑๖

(นายสิทธิชนะ วชิระสิริกุล)

สาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่

๗ กพ. ๕๗

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

วัน/เดือน/ปี : ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

หัวข้อ : ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๒. ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่ เรื่อง เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่ ไสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (Nongyai District Health Office, Chonburi Together Against Corruption) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๓. ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ลิ้งค์ : <https://www.govesite.com/ssonongyai/index.php?p=๑>

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นายจักรพล บุญกิตติ)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ฯ



(นายจักรพล บุญกิตติ)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗

ผู้อนุญาตการเผยแพร่ฯ



(นายสิทธนะ วชิระสิริกุล)

สาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่
วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่

เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์การที่ปราศจากการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศ ในการทำงาน ด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในการติดต่อประสานงานหรือดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ การป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่ จะดำเนินการ ดังนี้

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่กระทำการอันเป็นการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องของเพศ และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่ ให้ปฏิบัติต่อกัน โดยให้เกียรติซึ่งกันและกันเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

๓. สร้างสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่ดีในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัย ไม่ให้ถูกล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศ ในการทำงาน ให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่

๔. สร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการทำงาน เพื่อมิให้มีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗

(นายสิทธิชนะ วชิระสิริกุล)
สาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่



ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต
(Nongyai District Health Office, Chonburi Together Against Corruption)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ข้าพเจ้า นายสิทธิชนะ วชิระสิริกุล สาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่ ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการแสดงออกถึงความภูมิใจในชาติ จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีวะด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญ มั่นคงด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีจิตสำนึกต่อการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบต่อหน้าที่ และต่อสังคมอย่างเต็มกำลังความสามารถอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ กล่าวตัดสิน และยื่นหยัดที่จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม มีความละเอียดต่อการทุจริต ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่เพิกเฉย และไม่อดทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ “คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตสาธารณะไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่และไม่ยินยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามค่านิยมในการบริหารงานของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล่าวหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ สร้างสังคมกระทรวงสาธารณสุขที่ปลอดจากการทุจริต และประพฤติมิชอบนำสู่ “สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”

และขอถวายสัตยาจว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทย สืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗

(นายสิทธิชนะ วชิระสิริกุล)
สาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่

เรื่อง แนวทางปฏิบัติ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๔

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมจริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยา

ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยา สำหรับหน่วยงานและบุคลากร ดังนี้

๑. ห้ามรับผลประโยชน์ต่างตอบแทน ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยา ทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่าง ตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยา เข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล

๒. ห้ามรับสินบน ผู้สั่งใช้ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ ผู้ประกอบวิชาชีพอื่นและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดหา การจ่าย และส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยา ที่เป็นเจ้าหน้าที่ ของรัฐ ห้ามรับสินบน หมายถึง ทรัพย์สินหรือสิ่งของเพื่อตอบแทนผู้ที่จะช่วยให้สำเร็จตามประสงค์ หรือทรัพย์สินหรือสิ่งของเพื่อจูงใจให้ผู้รับประพฤติปฏิบัติโดยมิชอบด้วยกฎหมายและผู้ให้ได้ประโยชน์จากการกระทำดังกล่าว เช่นการจ่ายยา ทำยอดจำหน่ายให้แก่บริษัทเพื่อแลกกับผลประโยชน์ การท่องเที่ยว การศึกษาดูงาน การอบรม สัมมนา ฯลฯ

๓. ห้ามมีผลประโยชน์ทับซ้อน ห้ามเจ้าหน้าที่รัฐรับผลประโยชน์ทับซ้อนในรูปแบบต่างๆ จากบริษัทยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยา ทั้งผลประโยชน์ทางตรง และผลประโยชน์แอบแฝง เช่น เงินตอบแทนของกำนัน การเดินทางไปต่างประเทศ ตลอดจนการส่งเสริมการขายในกระบวนการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยา

๔. ห้ามรับผลประโยชน์ ผู้สั่งใช้ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ ผู้ประกอบวิชาชีพอื่น และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหาการจ่าย และส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยา ที่เป็นเจ้าหน้าที่ ของรัฐ ห้ามรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากบริษัทยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยา หรือการอื่นใด ซึ่งเป็นการกระทำที่ทำให้ผู้ได้รับประโยชน์ไม่ต้องออกค่าใช้จ่าย เว้นแต่เป็นการรับโดยธรรมจรรยา ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓ ทั้งนี้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่รับต้องมีมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗

(นายสิทธิชนะ วชิระสิริกุล)

สาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่